

## THÔNG BÁO

### Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2017

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Lao động - TBXH, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện.

#### **I. Kết quả cụ thể**

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân đã tiếp 07 trường hợp (trong đó có 01 trường hợp đông người gồm 31 công dân xã Xuân Liên tiếp tục kiến nghị giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho 108 đối tượng làm nghề dọ ruốc xã Xuân Liên). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Phiên tiếp công dân đã giải thích, trả lời và kết luận đối với từng trường hợp như sau:

1. Ông Trần Xuân Phong thường trú tại Thôn 10, xã Cổ Đạm: *Tiếp tục yêu cầu giải quyết tố cáo tiếp đối với ông Phan Văn Dục - Trưởng thôn 10 có một số sai phạm trong quá trình triển khai thi công, thanh quyết toán kinh phí làm đường bê tông trong thôn và có hành vi lấn chiếm đất đai; ông không đồng tình với một số nội dung trong Văn bản số 03/KL-CTUBND ngày 16/8/2017 của UBND xã Cổ Đạm về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phan Văn Dục.*

Về việc này, tại Văn bản số 361/TB-UBND ngày 05/10/2017, UBND huyện đã đôn đốc Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan nghiên cứu hồ sơ vụ việc, xem xét việc giải quyết tố cáo của UBND xã Cổ Đạm đề tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý hoặc xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo trước ngày 15/10/2017. Tuy nhiên, qua rà soát nội dung đơn, hồ sơ giải quyết của UBND xã Cổ Đạm, nhận thấy để có cơ sở xử lý đơn tố cáo tiếp, cần kiểm tra, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Yêu cầu Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Cổ Đạm tiếp tục kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện xử lý **trước ngày 05/11/2017.**

2. Bà Phan Thị Tám, ông Lê Văn Hiền, ông Trần Quốc Hoàn, bà Trương Thị Tam ở thôn Linh Tân; bà Hoàng Thị Hạnh ở thôn Linh Vượng, ông Trần Văn Sơn ở thôn Linh Trung và 25 công dân thuộc 4 thôn Liên Hải, xã Xuân Liên: *Tiếp tục đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại cho 108 đối tượng làm nghề dọ ruốc thuộc 04 thôn Linh Trung, Linh Vượng, Linh Trù, Linh Tân, xã Xuân Liên; các ông, bà không đồng ý với kết quả trả lời của UBND xã Xuân Liên tại Văn bản số 03/UBND-NNMT ngày 09/10/2017.*

Về việc này, giao Phòng Nông nghiệp - PTNT nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Xuân Liên tiếp tục kiểm tra, rà soát để xử lý dứt điểm; báo cáo kết quả về UBND huyện **trước ngày 05/11/2017**.

3. Ông Đoàn Minh Hàn ở xóm Trường Vịnh, xã Xuân Trường: *Tiếp tục kiến nghị về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; ông không đồng tình với kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện tại Văn bản số 1225/UBND-NN ngày 21/8/2017 vì theo ông một số người khác cùng trường hợp như ông thì đã được bồi thường trong khi ông lại không được là không công bằng và trái với quy định.*

Về việc này, đề nghị ông viết đơn gửi UBND huyện để có cơ sở tiếp tục kiểm tra, xử lý. Sau khi ông có đơn, giao Phòng Nông nghiệp - PTNT chủ trì, phối hợp Tổ đánh giá, thẩm định thiệt hại do sự cố môi trường biển của huyện phụ trách xã Xuân Trường và UBND xã Xuân Trường kiểm tra, làm rõ, tham mưu cho UBND huyện xử lý, trả lời công dân theo quy định.

4. Bà Nguyễn Thị Thảo thường trú tại xóm Hội Tiến, xã Xuân Hội: *Đề nghị giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với thửa đất tại xóm Hội Tiến, xã Xuân Hội; bà không đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời của UBND xã Xuân Hội tại Văn bản số 05/TLĐT ngày 26/6/2017.*

Về việc này, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Phan Thọ Hòa (chồng bà Nguyễn Thị Thảo), UBND huyện đã có Văn bản số 1171/UBND-VP ngày 10/8/2017 giao Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xem xét cụ thể, tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời công dân trước ngày 10/9/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1171/UBND-VP, hoàn thành **trước ngày 10/11/2017**.

5. Ông Trần Kim Quế thường trú tại xóm Hội Phú, xã Xuân Hội: *Tiếp tục đề nghị giải quyết đơn tố cáo của ông với các nội dung liên quan đến đất đai và việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển (đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh, UBND tỉnh chuyển đến UBND huyện).*

Về việc này, yêu cầu Ban Tiếp công dân huyện khẩn trương phối hợp Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan, trên cơ sở rà soát hồ sơ và kết quả giải quyết các nội dung, tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tổng thể vụ việc; hoàn thành **trước ngày 31/10/2017**.

6. Ông Nguyễn Quốc Dũng thường trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang kiến nghị: *Năm 2016 vợ chồng ông có chuyển nhượng cho vợ chồng bà Đào Thị Phương (thôn 11, xã Cổ Đạm) thửa đất vườn ở tại thôn Nam Mỹ, xã Xuân Mỹ. Sau khi được cấp Giấy CNQSD đất, do không đủ tiền để trả nên hộ bà Đào Thị Phương có nguyện vọng trả lại đất cho vợ chồng ông. Hai bên đã cùng đề nghị UBND xã Xuân Mỹ giải quyết để vợ chồng ông nhận lại đất của mình nhưng UBND xã từ chối với lý do hiện nay ông Nguyễn Văn Hải (chồng bà Đào Thị Phương) không có mặt tại địa phương nên không thể lập hồ sơ, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, theo ông, thời điểm lập hồ sơ nhận chuyển nhượng năm 2016 ông*

Hài cũng không có mặt tại địa phương, không trực tiếp ký hồ sơ (mà do người khác ký thay) nhưng vẫn được UBND xã chứng thực, do đó việc cấp Giấy CNQSD đất cho vợ chồng bà Đào Thị Phương là trái quy định. Nay, đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy CNQSD đất đã cấp cho vợ chồng bà Đào Thị Phương để trả lại đất cho vợ chồng ông.

Về việc này, ngày 18/10/2017, UBND huyện đã nhận được đơn kiến nghị của ông và đơn kiến nghị của bà Đào Thị Phương với cùng nội dung như trên. Qua xem xét, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, để có cơ sở xử lý đơn theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện phải tổ chức cuộc họp với các phòng, ban liên quan và UBND xã Xuân Mỹ nhằm làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc và thống nhất phương án xử lý (cuộc họp tổ chức vào ngày 22/10/2017, theo tinh thần Giấy mời số 386/GM-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện). Khi có kết quả xử lý, UBND huyện sẽ thông báo để ông được biết.

7. Ông Trần Văn Tấn ở thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành: *Tiếp tục đề nghị giải quyết dứt điểm việc đất đai tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành mà ông đã có kiến nghị.*

Về việc này, do tính chất khó khăn, phức tạp của vụ việc nên UBND huyện tiếp tục tổ chức cuộc họp với các phòng, ban liên quan và UBND xã Xuân Thành để thống nhất phương án xử lý (cuộc họp tổ chức vào ngày 22/10/2017, theo tinh thần Giấy mời số 386/GM-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện). Đề nghị ông chờ kết quả.

## II. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu

- Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp - PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND các xã có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện. Kết quả giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo UBND huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách tiếp dân tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định (theo Thông báo số 19/TB-UBND-VP ngày 30/3/2012 của UBND huyện), nghiên cứu kỹ các văn bản và nắm chắc các vụ việc liên quan để cùng lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2017, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
  - Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh (b/c);
  - TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
  - Lãnh đạo UBND huyện;
  - Các thành phần tham gia TCD định kỳ;
  - Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy;
  - Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện;
  - UBND các xã (có công dân được tiếp);
  - Lưu: VT, TCD;
- Gửi: + Bàn ĐT: Các thành phần nhận VB qua I-O;  
+ VB giấy: Các thành phần còn lại.



**Hà Chu Lê**